

เกษตรฯ สัญจรครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก เร่งแผนปฏิรูปเกษตรจากนโยบาย
เชื่อมสู่การปฏิบัติในพื้นที่ อ่อนภาคเอกชนเสนอแผนความต้องการสินค้าเกษตร พร้อมดึงพณ.
จังหวัดร่วมวิเคราะห์การทำสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรป้อ

Source – Thai News.net (Th/Eng)

วันนี้ (7 ก.พ.61) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจ
นานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมประชุมสัมมนา
"การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ" ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.จันทบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บูรณาการการ
ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือ
เกษตรกร โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,192 คน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การลงพื้นที่มอบ
นโยบายครั้งนี้ นอกจากการเน้นย้ำการทำงานของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ที่ต้องทำร่วมกันทำ
สิ่งใหม่ ปรับวิธีคิด วิธีทำงานกันใหม่อย่างไร้รอยต่อ มีมุมมองกว้างไกลต้องเป็นนักวางแผนการเกษตรการ
ผลิตให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดไม่ล้นตลาดเกินไป ลงไปทำงานพูดคุย พบปะรับ
ฟังประเด็นปัญหาจากเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้ว ในโอกาสนี้ยังได้หารือกับพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด และหอการค้าจังหวัด โดยได้ขอความร่วมมือในหลายประเด็นสำคัญ เพื่อให้การตลาดนำการผลิต
เกิดขึ้นและเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ประกอบด้วย 1. ข้อมูลความต้องการด้านตลาดสินค้าเกษตร
ในพื้นที่ 2. การสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็ง 3. ขอความร่วมมือพาณิชย์จังหวัด
และอุตสาหกรรมจังหวัด ทำงานร่วมกับเกษตรจังหวัด ในการแนะนำผู้ประกอบการ เอกชนที่รับซื้อสินค้า
เกษตรส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งเกษตรจังหวัดในฐานะหัวหน้าทีมเกษตรใน
จังหวัดต้องประเมินสถานการณ์สินค้ามาทำงานแบบเชิงรุกได้ และมีข้อมูลผลงานชัดเจนว่าในรอบ 6 เดือน
หรือ 1 ปี สินค้าเกษตรอะไรขายได้ และเป็นที่ต้องการมากที่สุด และ 4. ขอให้พาณิชย์จังหวัดเป็นปรึกษา
และวิเคราะห์ในการทำสัญญาการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับเอกชน โดยเฉพาะในด้านราคา
สินค้าเกษตรที่จะขายได้ และอยู่ในความต้องการของตลาดจริง เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะเป็นการทำงานเชิงรุก
ในระดับพื้นที่มากขึ้น หากพบปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่จะรายงานกลับมายัง
ส่วนกลาง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 4 คน เชื่อมโยงการทำงาน
กับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนในระดับนโยบายต่อไป

แบงก์ใหญ่ 5 แห่งนำร่องลดดอกเบี้ยตั้งลูกค้าทำระบบบัญชีเดียวกับสรรพากร

Source - ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (Th)

ผู้จัดการรายวัน 360 - 5 แบงก์ใหญ่ นำร่องลดดอกเบี้ย ตั้งใจให้ผู้ประกอบการทำบัญชีเล่มเดียวของภาครัฐ คิดดอกเบี้ย 5% 2 ปี ที่จะเริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 ระบุมีเอสเอ็มอีทั้งหมด 2.8 แสนราย นิติบุคคล 6 แสนราย เข้าทำบัญชีระบบเดียวกับสรรพากรแล้ว 4.5 แสนราย เหลือ 1.4 แสนราย คาดว่าจะเข้ามาทำบัญชีเดียวทั้งหมด

นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า จากการที่ภาครัฐได้ออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนสถานะทางการเงิน อย่างโปร่งใส ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดนโยบายการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินเพื่อรองรับมาตรการบัญชีเล่มเดียว สารสำคัญคือ ในการพิจารณาสินเชื่อ สถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญกับงบการเงินที่ผู้ประกอบการใช้แสดงต่อกรมสรรพากรมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ขอเน้นว่า งบการเงินไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่สถาบันการเงินใช้ในการพิจารณา เพราะงบการเงินเป็นข้อมูลประกอบการใน อดีต สถาบันการเงินจะใช้ปัจจัยอื่น ๆ เช่น แผนธุรกิจหรือประมาณการกระแสเงินสด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจมหภาคมาใช้พิจารณาศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้สินของลูกค้า โดยแนวนโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 62 เพื่อให้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมพร้อม

ในการกำหนดแนวนโยบายในเรื่องนี้ ธปท. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (ได้แก่ กรมสรรพากร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผู้แทนสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ รวมถึง ผู้แทนภาคธุรกิจ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย) เพื่อให้มั่นใจว่าแนวนโยบายจะสามารถใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างราบรื่น รวมทั้งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจซึ่งจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและยั่งยืนในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้กระบวนการปรับตัวเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ แนวนโยบายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าเดิมจนกว่า จะถึงรอบการทบทวนพิจารณาวงเงิน (credit reviews) หรือการต่ออายุสัญญาเดิม ในขณะที่ลูกค้าใหม่ก็มี โอกาสได้รับสินเชื่อสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงเพิ่มขึ้น

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจสำหรับลูกค้าที่มีงบการเงินที่โปร่งใส สถาบันการเงิน 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จะลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม โดยให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 % 2 ปี รวมทั้งจะส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชีแก่ผู้ประกอบการด้วย

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 2.7-2.8 ล้านราย เป็นนิติบุคคล 6 แสนราย มีการขอจดทะเบียนเข้าทำบัญชีระบบมาตรฐานบัญชีเดียวแล้ว 4.5 แสนราย ที่เหลืออีก 1.5 แสนราย จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว

ได้ทั้งหมด และหวังว่าผู้ประกอบการจะให้ความสนใจจะเข้ามาใช้ระบบบัญชีเดียวเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง มีความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาลได้

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจะต้องต้องทำบัญชีเดี่ยวยื่นกรมสรรพากรตามกฎหมาย หากยังไม่ทำ การพิจารณาสินเชื่อก็มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงตามความเสี่ยงด้วย.

โซ่วบาทแข็งสะท้อน 6 หมื่นล้าน

Source - เว็บไซต์ไทยรัฐ (Th)

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กกร.ได้ประเมินอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในปีนี้ ที่ยังคงเป้าหมายเดิมที่จะมีการเติบโตอยู่ในกรอบ 3.8-4.5% ขณะที่การส่งออกจะขยายตัว 3.5-6% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.1-1.6% จากปัจจัยการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง และการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2561 หรืองบกลางอีก 150,000 ล้านบาท รวมถึงเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณบวกมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ

แต่แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ กกร.ก็จะต้องติดตามภาวะค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด หลังจากมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากปีที่ผ่านมา ที่มีการแข็งค่าตลอดปี 2560 ประมาณ 10%

ขณะที่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ก็แข็งค่าขึ้น 4 % โดยคณะทำงานติดตามค่าเงินบาทของ กกร. ได้คำนวณไว้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งขึ้น 1 บาท จะส่งผลกระทบต่อรายได้หายไปจากระบบเศรษฐกิจของประเทศ 20,000 ล้านบาท โดยจากต้นปี 2560 อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอยู่ที่ 35.00-35.50 ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ แต่ต้นปี 2561 ปรากฏว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไปถึง 31.92 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561) ทำให้รายได้หายไปจากระบบ 60,000 ล้านบาท

น.ส.กัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีทำให้ไทยสูญเสียรายได้จากการส่งออกไป 5,000 ล้านบาทแล้ว และหากยังแข็งค่าต่อเนื่อง เกรงว่าจะทำให้มูลค่าการส่งออกของไทยในปีนี้อาจเหลือขยายตัวเพียง 3.5% จากเป้าหมายเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ 5.5% โดย สรท.มีข้อเสนอแนะประกอบด้วย 1.ขอเลื่อนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำออกไปอีก 1 ปี 2.ขอขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือด้านการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) 1.15 เท่าออกไปถึงสิ้นปี 62 จากเดิมที่จะสิ้นสุดมาตรการสิ้นปีนี้.